



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 17-18 มูลค่าข่าว 758,961.-

## คุณเอกสนาม

สันติ ป่าหวาย  
อาสากรมพล:  
เข้าถึงใจประชาชน  
หน้า 18



## ‘สันติ ป่าหวาย’ สายเลือดลูกพระพลบดี นำ ‘กรมพลศึกษา’ สู่มุคใหม่ใส่ใจประชาชน

### คุณเอกสนาม

**กีฬา** มีความสำคัญต่อประชาชนและประเทศ ทั้งในด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้เป็นค่านิยม สร้าง ความภาคภูมิใจ สร้างรายได้อาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ “กรมพลศึกษา” เล็งเห็นความสำคัญ มาอย่างค่อนเนื่อง โดยได้ส่งเสริมกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน รวมถึงนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา และ ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

คุณเอกสนามวันนี้เราจึงพามาพูดคุยกับ ผู้นำชาวพลศึกษา คนใหม่ ที่เพิ่งมารับหน้าที่ได้ไม่นาน ซึ่งก็คือ “ดร.สันติ ป่าหวาย” อธิบดีกรมพลศึกษา คนที่ 29 ของไทย โดยต้องบอกว่า “อธิบดีชาว พลคนนี้” มีสายเลือด “พระพลบดี” อยู่เต็มตัว และที่ผ่านมาก็อยู่ในสายงานของชาวพลมาอย่างค่อนเนื่อง

“ดร.สันติ” เคยถึงเส้นทางด้านพลศึกษาว่า ตนเองก็มี ภูมิปัญญาอยู่ที่จังหวัดลพบุรี จบจาก มศว พลศึกษา ที่ตอนนั้นยังอยู่ สภามศกชลาศัย เริ่มต้นรับราชการเป็นข้าราชการครู ที่สำนักงานการ ประถมศึกษาปราจีนบุรี จากนั้นเมื่อปี 40 ก็มีโอกาสดำเนินเป็นเจ้า หน้าที่พลศึกษา กรมพลศึกษา ตามที่ตนตั้งใจไว้ว่า จะขอรับราชการ ที่กรมพลศึกษา โดยก่อนหน้านั้น ทุกครั้งที่เข้ามากรุงเทพฯ ตนจะ มาเดินดูสนามศุภชลาศัย เพราะเป็นหน่วยงานที่ตนศรัทธา เนื่อง



ใส่ใจผู้สูงอายุ



ส่งมอบเยาวชน

จากคนเป็นลูกพระพลบดี จากนั้นก็ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและกีฬา หลายจังหวัด และมารับหน้าที่รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา

“เหตุที่คนตั้งเป้าหมายว่าอยากมาทำงานด้านพลศึกษานั้น เนื่องจากส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นกีฬา และชื่นชมคนที่ทำงานด้านพลศึกษาว่าเป็นต้นแบบของเรา เพราะพลศึกษาสอนให้เรา รู้จักกลับมาเคารวะ รู้จักกตัญญู และรู้จักปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งคนก็นำหลักตรงนี้มาใช้ในการทำงาน ซึ่งช่วยให้เราได้รับความไว้วางใจและความเมตตาจากผู้อื่น การอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ซึ่งการได้มาทำงานที่กรมพลศึกษานั้นไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนตนก็ถือว่ายิ่งใหญ่สำหรับตนเองแล้ว”

สำหรับการพัฒนาของกรมพลศึกษานั้น **ดร.สันติ** กล่าวว่า จากที่แต่ก่อนเราเน้นเรื่องการแข่งขันเป็นหลัก แต่ตอนนี้เราจะมามุ่งเน้นว่าทำอะไรให้คนหันมาออกกำลังกายให้มากที่สุด โดยการแข่งขันเพื่อเหรียญรางวัลอาจจะให้ความสำคัญลดลง แต่เราจะมามุ่งเน้นว่าจัดการแข่งขันแล้วจะได้ประโยชน์ต่อประชาชนในหลาย ๆ ด้าน ทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย นันทนาการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกันด้วย

“ในส่วนของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ทำได้แล้ว แต่ เราก็คงจะเน้นเรื่องให้คนนอยมากมาเล่นกีฬามากกว่าเน้นผลการแข่งขัน ดังนั้นแมตซ์การแข่งขันต่าง ๆ ของกรมพลศึกษาก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มาเล่นกีฬาแบบมีรอยยิ้ม และมีความสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน คนไหนล้มก็ช่วยเหลือกัน รู้จักให้อภัยกัน มากกว่าที่จะต้องมาเอาชนะในการแข่งขัน เมื่อร่างกายและจิตใจแจ่มใสชีวิตก็มีความสุข สิ่งเหล่านี้กรมพลศึกษามุ่งเน้นที่จะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชน ประชาชน รวมไปถึงผู้สูงอายุด้วย” **ดร.สันติ** กล่าว

สำหรับการพัฒนากีฬาและนันทนาการที่สำคัญเราจะเน้นตั้งแต่เยาวชน ที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กให้ไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี รวมถึงผู้สูงอายุเมื่อหมดวัยจากการทำงาน เราต้องคอยดูแลให้ผู้สูงอายุ

มีความสุขในสังคม โดยให้มาร่วมเล่นกีฬาหรือนันทนาการให้ร่างกายแข็งแรง ดึกว่าที่จะต้องไปโรงพยาบาล กีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เรากำลังให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่าปัจจุบันนี้การจัดกีฬาต้องควบคู่กับการท่องเที่ยว **อธิบดีสันติ** บอกว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดในการรวมคนหลาย ๆ พันคนมาทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการจัดแข่งขันกีฬาที่ไหนก็ต้องจัดเรื่องการท่องเที่ยวร่วมกันไปด้วย อย่าง เราไปจัดที่จังหวัดไหนก็ต้องดูกันว่ามีบริการท่องเที่ยวอะไรบ้าง โดยไม่ใช่เพียงไปแข่งแล้วกลับ แต่เราต้องมีวันให้เขาได้อยู่ท่องเที่ยวบ้าง อย่างกีฬาผู้สูงอายุ เราก็ขยายวันให้ผู้เข้าร่วมได้ไปท่องเที่ยวต่อดี

“ผู้สูงอายุ นั้น ถือว่าเป็นบุคลากรของชาติที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยมาก และไม่ได้ตั้งใจไปเล่นกีฬาเพื่อชัยชนะอย่างเดียว แต่ต้องการไปสร้างปฏิสัมพันธ์สร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันในหมู่ผู้สูงอายุมากกว่า”

เมื่อถามว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของสื่อสมัยใหม่ กรมพลศึกษาจะมีวิธีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไร **อธิบดีสันติ** กล่าว



**สันติ ป่าหยา**

ว่า ต้องยอมรับว่ายุคสมัยนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้สูงอายุ ก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียกันทั้งนั้น ตอนนี้เราจึงมีแนวทางปรับการเข้าถึงสื่อของกรมพลศึกษาแบบออนไลน์ โดยเตรียมแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้ใช้ เช่น เมื่อออกกำลังกายแล้วสามารถมาดูข้อมูลได้ว่าที่ออกกำลังกายไปนั้นมีประโยชน์อย่างไร ได้อะไรบ้าง และมีการรวบรวมข้อมูลของแต่ละคนส่งมายังกรมพลศึกษาเพื่อให้รู้ว่าในแต่ละวันมีคนออกกำลังกายอย่างไรบ้าง สิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนด้วย

“อธิบดีกรมพลฯ” กล่าวอีกว่า จากนี้กรมพลศึกษา พร้อมจะดำเนินงานตามเป้าหมาย ที่จะใช้กีฬาและนันทนาการ เพื่อสร้างสุขภาพและรอยยิ้มให้คนไทย เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนผู้ป่วย และลดภาระในด้านสาธารณสุข ซึ่งคนได้หันโยบายนแก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาทุกตำบลและอำเภอให้ หาวิธีให้คนเข้ามาออกกำลังกายในสนามกีฬามากกว่าที่จะเข้าโรงพยาบาล ซึ่งเป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของการส่งเสริมด้านกีฬานั้น ตนมีความคิดที่ ปัจจุบันนี้มีการจัดแข่งขันกีฬาขึ้นมากมาย อย่างการวิ่งหรือปั่นจักรยาน ที่กำลังเป็นที่นิยม เราอาจจะมีการจัดตั้งเรื่องบุดคหนุนขึ้นมาสำหรับส่งเสริมกิจกรรมในส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิ่ง พายเรือ หรือว่ายน้ำ ฯลฯ เราจะสามารถสนับสนุนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมไปยังทุกพื้นที่ในระดับภูธรได้มากขึ้นด้วย

ส่วนเรื่องที่ประชาชนหวังว่า ถ้าหาก กรมพลศึกษา ย้ายไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี แล้วนั้น บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติจะเป็นอย่างไรนั้น อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาเราหวังพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ มาออกกำลังกายและทำกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ซึ่งจากที่จุฬาฯ ได้ให้คำยืนยันว่าจะยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงจะพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาแห่งชาติให้มีความทันสมัยมากขึ้น กรมพลศึกษาก็รู้สึกยินดีและสบายใจในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามหากกรมพลศึกษาย้ายไปอยู่ที่คลอง 6 แล้ว คุณก็มีแนวทางจะทำให้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นแลนด์มาร์คในการออกกำลังกายอีกแห่งของไทยในเนื้อที่กว่า 170 ไร่ โดยจะทำสนามกีฬารวมไว้ให้มากที่สุด รวมทั้งสร้างสวนสาธารณะ “เป็นปอดแห่งใหม่ในการออกกำลังกาย” อีกด้วย ซึ่งการย้ายไปคลอง 6 เราก็คือว่าจะเป็นการขยายอาณาจักรของกีฬาไปยังตรงนั้นด้วย

สุดท้ายนี้ อธิบดีสันติ ป่าหวาย ผกก.ถึงพี่น้องประชาชนว่า สำหรับคนที่อยากได้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและนันทนาการ ก็สามารถเข้ามาติดต่อกับกรมพลศึกษาได้ทุกเมื่อ โดยสามารถไปหาความรู้ได้จากเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอใกล้บ้านได้ และยังจากนี้เราจะพยายามกระจายความรู้ไปยังภูมิภาคให้มากที่สุด โดยเราจะผลิตอาสาสมัครด้านกีฬาและนันทนาการทุกหมู่บ้าน ซึ่งคุณก็จะพยายามขับเคลื่อนการส่งเสริมด้านต่าง ๆ ทั้งกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นต่อไป.

พิจิตร กาญจนกุล